

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคั้ง จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research Design) คือใช้แบบสอบถามและแบบ สัมภาษณ์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบล เลิงแฝก อำเภอภูคั้ง จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่มีชื่อในสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นอำเภอภูคั้ง ครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 1,991 คน จาก 1,991 ครัวเรือน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 334 คน ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณหาขนาด ของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามานะ (Yamane, 1973 : 727) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ นำมาสรุปผลการวิจัยและ อภิปรายผล ตลอดจนข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคั้ง จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผล ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร

ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 334 คน ส่วน ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.07 เพศหญิง ร้อยละ 35.93 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 11-20 ปี ร้อยละ 55.09 รองลงมาคือ 21 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.35 และ 1-10 ปี ร้อยละ 21.56 หมู่บ้านที่อาศัยพบว่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้าน โสภกา ร้อยละ 10.48 รองลงมาคือบ้านหนองบอน ร้อยละ 9.88 บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 1 ร้อยละ 8.98 บ้าน บ่อทอง ร้อยละ 8.68 บ้านปราสาท ร้อยละ 7.78 บ้านบ่อแก ร้อยละ 7.49 บ้านดาวเรือง ร้อยละ 7.49 บ้านโสกคลองหมู่ที่ 9 ร้อยละ 7.19 บ้านปอแดง ร้อยละ 6.29 บ้านบัวแก้ว ร้อยละ 5.39 บ้านโสกคลอง หมู่ที่ 12 ร้อยละ 5.09 บ้านบัวแก้ว หมู่ที่ 14 ร้อยละ 4.19 บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 7 ร้อยละ 4.19 บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 13 ร้อยละ 3.89 และบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 15 ร้อยละ 2.99

ตอนที่ 2 ความเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และด้านการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อาศัย พบว่า

ประชาชนที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม

1. ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม พบว่า

จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 334 คน ที่เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม ได้สรุปข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 1) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม พบว่า ควรส่งเสริมและจัดงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์ของตำบลเลิงแฝก ควรมีการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่านี้ ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับชั้นมากกว่านี้ ควรสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น ควรส่งเสริมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มากกว่านี้ และควรใช้งบประมาณในด้านประเพณีให้เหมาะสม 2) ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบว่า ประชาชนในท้องถิ่นขาดอาชีพเสริมรองรับ

หลังจากหมดฤดูการทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการประกอบอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอยู่เสมอ ควรสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน เศรษฐกิจของชุมชนยังขาดแคลนและไม่ดีพอ และ อบต. ยังไม่ทำงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจเท่าที่ควร 3) ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ พบว่า ควรดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พิการและคนชราให้ทั่วถึง ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อหรือเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่เสมอ ควรมีการรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตให้มากกว่านี้ ควรส่งเสริมกีฬาเยาวชนประชาชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขาดงบประมาณสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม และขาดงบประมาณสนับสนุนการรณรงค์ของกลุ่ม อ.ส.ม. 4) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ควรแก้ไขน้ำประปาหมู่บ้านให้สะอาด ควรจัดหาน้ำประปาให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ควรซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ ควรซ่อมแซม ไฟฟ้าที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ การก่อสร้างร่องระบายน้ำยังไม่ทั่วถึง ควรเพิ่มไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และควรมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชน 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่า อบต.ต้องให้ความรู้และแนะนำประชาชนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ควรจัดหาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจมาให้ประชาชนปลูก ควรจัดให้มีการรณรงค์และจัดการเกี่ยวกับความสะอาดในชุมชน เช่น มีการประกวดหมู่บ้านสะอาดของตำบล เป็นต้น ควรส่งเสริมให้มีการปลูกป่ามากกว่านี้ เช่น เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ควรจัดให้มีการปลูกป่า เป็นต้น ควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปถึงรุ่นลูกหลาน และควรจัดให้มีที่ทิ้งขยะและเผาทำลายขยะ โดยไม่เกิดมลพิษต่อชุมชน และ 6) ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร พบว่า การดำเนินการตามนโยบายมีความล่าช้า คณะผู้บริหารควรมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นเสนอปัญหาหรือความคิดเห็นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด การดำเนินงานควรมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนตรวจสอบได้ และการกระจายข่าวด้านการเมืองและการบริหารยังไม่ทั่วถึง

2. ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ พบว่า

ข้อเสนอแนะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

2.1 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เช่น งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ งานกีฬาสามวัยด้านกายาเสพติด เป็นต้น ควรมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตำบลทั้งในด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด ด้านการศึกษา ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับชั้น ควรสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนการแนะแนวทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพให้คนในชุมชน

2.2 ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามความสนใจและความถนัดของตนเอง และควรสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพเสริมหลังจากหมดฤดูการทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและแก้ปัญหาการว่างงานในระยะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนมากขึ้น

2.3 ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมการดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะคนพิการและคนชราที่ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล ควรให้ความสำคัญในเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้มากกว่านี้เพราะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ผู้ชุมชนถึงประเทศชาติ ควรมีส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนอยู่เสมอ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข และควรส่งเสริมเรื่องการศึกษาและนันทนาการ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลควรแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะในหน้าแล้ง ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้างระบบประปาที่สามารถจ่ายน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน ด้านถนนหนทางควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ดีทุกเส้นทาง และควรจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อให้เกษตรกรสามารถขนถ่ายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก ด้านไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนควรมีการซ่อมแซม ไฟฟ้าที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้และเพิ่มไฟฟ้าในมุมมืด ทางโค้ง และรอบหมู่บ้านให้ทั่วถึงเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ด้านไฟฟ้าเพื่อการเกษตรควรมีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง

2.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลควรส่งเสริมการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน ควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า การเผาและทำลายป่า ควรส่งเสริมการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ควรจัดให้มีการรณรงค์และจัดการเกี่ยวกับความสะอาดในชุมชน ควรดูแลจัดการเรื่องสถานที่ทิ้งขยะและเผาทำลายขยะทุกชุมชน

2.6 ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควรมีความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคั้ง จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้

สมมุติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคั้ง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอภูคั้ง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากจากผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ได้ดำเนินงานด้านต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่กำหนดไว้ได้ทั่วถึง เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการดำเนินการครอบคลุมทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหนทางร่องระบายน้ำ น้ำประปา ตลอดจนมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นจะมีกิจกรรมหรือโครงการที่จัดเป็นประเพณีของตำบล เช่น งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ งานกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น ด้านการเมืองการบริหารจัดการจะใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ทั้งนี้โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับแนวคิดของกิตติ สุทธิสัมพันธ์ (2542 : 12-13) ได้สรุปว่าปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งทำให้บุคคลแต่ละคนแสดง

ความคิดเห็นที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไป คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ความเชื่อ ค่านิยม และประสบการณ์ 2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่ม และสังคม ข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ หรือสิ่งต่างๆ ที่บุคคลแต่ละคนได้รับ ซึ่งทั้งสองปัจจัยมีผล ต่อการแสดงความคิดเห็นในระดับที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนฉาย ผล เรื่อง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตร ลัดดา ถิ่นสำราญ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ ดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเสถียร ประเทียง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลวรรณ อนุสุวรรณ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า ความ คิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ วาสนา วสิกรณ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขแบบบูรณาการ ตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนาย ทวีศักดิ์ ปีกษา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญพล สุคันทรส (2547 : บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลเมืองอโยธยา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับน้อย

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัยต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแฟก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

พบว่า 1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแฟก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแฟกได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัยของสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคามไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนุกูล ฝอยทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแฟก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแฟก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลวรรณ อนุสุวรรณ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอมือทอง จังหวัดนครพนม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอมือทอง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎา จันทบูรานันท์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแฟก อำเภอ

กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เลิงแฝกที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งสภาตำบลและยกฐานะเป็นองค์การบริหารตำบล มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้านและนำปัญหาความต้องการของชุมชนมาเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝกได้ยึดแนวปฏิบัติเดิมมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นเหตุผลให้ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกูล ฝอยทอง (2552: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลแกดำ อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลแกดำ อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎา จันทบูรานันท์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย ภูแล่นหยุด (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรชนก ขุ้ยเจริญ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพรแตกต่างกัน

3. ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ อาจเป็นเพราะว่า ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลเชิงแฝกทุกชุมชน มีลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน ประชาชนทุกชุมชนรับทราบและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน และการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแฝก มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา เขมะรัง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤกุล ฝอยทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศวดี จันทระเรืองฤทธิ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลวรรณ อนุสุวรรณ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกใจ ศรีตะ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบที่ได้จากความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุฉีกรัง จังหวัดมหาสารคาม มีบางประเด็นที่มีปัญหา ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรนำมาปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เลิงแฝกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ควรให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการและคนชราให้ทั่วถึง และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคภัยต่าง ๆ ทั้ง โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ตลอดจนเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

1.2 ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพเสียดและอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลเลิงแฝก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มใช้แรงงานทั่วไป

1.3 ควรสนับสนุนงบประมาณในการทำงานหรือกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น งบประมาณสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม อ.ส.ม. เป็นต้น

1.4 ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์ของตำบลเลิงแฝก และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น

1.5 ควรส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนจัดอบรมการประกอบอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ประชาชน ควรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และควรจัดตั้งกองทุนสำหรับแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ

1.6 ควรให้ความรู้และแนะนำประชาชนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การนำวัชพืชมมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และควรสนับสนุนพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นอาชีพรองให้กับประชาชนในตำบล

1.7 ควรส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น เช่น น้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ควรสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ไฟฟ้า ถนน ควรซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ เป็นต้น

1.8 ควรมีการกำหนดคน โยบายที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้ ที่สำคัญประโยชน์สูงสุดต้องเกิดกับประชาชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแฝก อำเภอคูคต จังหวัดมหาสารคาม เพื่อหาข้อบกพร่องจากข้อเสนอแนะของประชาชน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY